

# มิชชั่นสาร



ปีที่ 39 ฉบับที่ 81 วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2553

## นายกสโมสรมหาวิทยาลัย ม.ราชภัฏนคร ได้รับทุนเยาวชนคุณภาพประจำปี 2553

นางสาวพัชรี เชิญทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นายกสโมสรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและเทคโนโลยี ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ให้เป็นผู้สมควรได้รับทุนเยาวชนคุณภาพประจำปี พ.ศ. 2553 (Quality Youths Scholarship of The Year 2010) พร้อมใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็นเยาวชนตัวอย่าง เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าของตนเองและการทำผลงานหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ด้วยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมูลนิธิ มสวท. จะใช้วิธีคัดกรองนิสิต นักศึกษา จากสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ และคัดเลือกให้เหลือรอบสุดท้าย จำนวน 19 คน ทั้งนี้ มูลนิธิ มสวท. จะจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาพร้อมประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่ได้รับทุน ในงานพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบโล่เกียรติยศแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2010 ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2553 ซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่ 2 ของการสถาปนามูลนิธิ และตรงกับวันเทคโนโลยีของไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในฐานะพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย

## มหาวิทยาลัยจัดงานมุทิตาคารวะ 24 กันยายนนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จะจัดงานมุทิตาคารวะแด่อาจารย์เกษียณอายุราชการ 9 ท่าน คือ อาจารย์ทวีศักดิ์ อังคารา อาจารย์ดวงพร พุ่มสุวรรณ อาจารย์อำพล ศิริพันธ์ อาจารย์นงเยาว์ เกตุแก้ว ผศ.ดร.ณรงค์ อุ้ยนอง ผศ.ศศิรัสมิ์ เพชรช่วย ผศ.จันทรา ทองสมัคร รศ.อาคม เฉลยทองคำ และ ผศ.ดร.ไพศาล นิมสุวรรณ

จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมแสดงมุทิตาคารวะในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2553 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย

## สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์



ลัดฟ้าไปหาเธอ (ต่อจากหน้า 3 )

อาหารกลางวันมีเจ้าหน้าที่โรงอาหารขนาดมินิ มีข้าวราดแกง กวยเตี๋ยวและขนมหวาน แต่นี้ก็น่าจะเพียงพอแก่การดำรงชีพแล้ว ส่วนอาหารเย็นอาจขอรถหลงไปซื้อหาในเมืองได้ ร้านอาหารในเมืองจะตึกคักในฤดูหนาวที่เป็นฤดูการท่องเที่ยว มีให้เลือกทั้งร้านใหญ่ๆ และร้านข้างถนน ส่วนในฤดูฝนก็มีบ้างแต่ค่อนข้างเงียบ ถนนคนเดินในวันนั้นเงียบมากมีลูกค้าจับคนได้

เสร็จเรื่องปากท้องก็หันมาเรื่องงาน ห้องที่บุนนฤไปสอนเป็นนักศึกษาจากอำเภอต่างๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเบ็ดเสร็จ 30 กว่าคน จำแนกได้เป็น 2 เพศอย่างชัดเจน เพศหญิงมากกว่าเพศชาย 10 เท่า นักศึกษาประมาณครึ่งห้องเป็นชาวกระเหรี่ยงไป กระเหรี่ยงดำ นอกนั้นเป็น มูเซอ ลาหู่ ไทยใหญ่ ละว้า และลูกครึ่งระหว่าง 2 ชนเผ่า (บุนนฤแอบเรียกเล่นๆ ว่าโรงเรียนนานาชาติ) ที่น่าชื่นชมมากๆ คือเด็กๆ เหล่านี้ภูมิใจที่จะบอกว่าตนเองเป็นชนเผ่าใด ความลำบากเกิดขึ้นเพียงนิดเดียวคือ เด็กพวกนี้จะใช้ภาษาชนเผ่าสื่อสารระหว่างกันเอง ซึ่งทำให้ฟังไม่ออกว่าเขาพูดอะไรกัน การเรียนการสอนในห้องเรียนใช้ภาษาไทยกลางเป็นหลัก แต่บางครั้งต้องอธิบายศัพท์เฉพาะบางคำเป็นภาษาเมืองบ้างเพื่อเพิ่มความเข้าใจ ถ้ายังไม่ออกก็ต้องใช้เสียงในฟิล์มอธิบายเพิ่มเติมแบบเผ่าใครเผ่ามันห้ามปนกัน เพราะเขาพูดกันคนละภาษา เป็นที่น่าสังเกตว่าเด็กที่เป็นชนเผ่าจะไม่สามารถเข้าใจตลกแบบเล่นคำได้เลย ถ้าเป็นตลกแบบคำผวนแล้วละก็งงอย่างเดียว เมื่ออยู่ในห้องเรียนทุกคนดำรงตนเป็น "เด็กแนว" บางคนก็แนวตั้ง ตั้งใจเรียนจนครุเกรงใจ บางคนก็เป็นเด็กแนวนอน คือหลับได้สนิททั้งๆ ที่บุนนฤยังเริ่มต้นบรรยายได้ไม่นาน เรื่องการแต่งกาย อย่า... อย่าคิดว่าเด็กพวกนี้จะติดซีดีดีซีโคลนมาเรียนหนังสือนะคะ เขาแต่งหน้าทาปาก ไว้เล็บยาว เสื้อผ้าแฟชั่นเหมือนเด็กเมือง และทรงผมสไตล์เกาหลี แต่เมื่อเวลาแต่งกายพื้นเมืองเด็กผู้หญิงมุ่นมวยผม บุคลิกการเป็นชนเผ่ากลับมาโดดเด่นอีกครั้ง แทบทุกคนมีมอเตอร์ไซค์ประจำกาย เด็กๆ เกือบทั้งหมดยังมีน้ำใจเอื้ออารีกับครู ช่วยครูถือของ ครูอยากได้อะไรรีบหามาให้ทันที น่ารักนะคะ

เนื่องจากภาคเรียนต้นเป็นฤดูฝนก็ต้องมีลุ้นว่าเครื่องบินจะลงสนามบินได้หรือไม่ บางครั้งเจอฝนตกหนักเครื่องอาจลงช้า หรือบินไปก็กว้างไปด้วยราวกับนั่งชิงช้า แต่กระนั้นก็มีเวลามากพอที่จะตั้งสติสวดมนต์ไปด้วย ถือเป็นภาระผจญภัยในที่สูงแบบมีสีสัน โชคดีที่บุนนฤไม่ได้ใช้บริการของนกแอร์ในเดือนกรกฎาคม เพราะช่วงนั้นเป็นเครื่องบินแบบ 12 ที่นั่ง จึงไม่มีประสบการณ์มาเล่าให้ฟัง พอเดือนสิงหาคมนกแอร์ไปเช่าเครื่องจากบริษัทบางกอกแอร์ซึ่งเป็นเครื่อง 64 ที่นั่งมาบิน จึงใช้เวลาบินสั้นลงจาก 45 นาทีเป็น 25-30 นาที เครื่องบินใหญ่บินสูงเหนือเมฆ เมื่อเครื่องทะยานขึ้นจนได้ระดับก็ทรงตัวอยู่สัก 5 นาที ก็ได้เวลาทำมุมบินลงแล้ว ค่าโดยสารก็แพงขึ้น จากครั้งแรกไป-กลับ 3,300 บาท มาเป็น 4,000 บาทและ 4,500 บาท ตามลำดับ เป็นอันว่าเหิรฟ้าไปแม่ฮ่องสอนหลายรอบมีจุดประสงค์เพื่อไปทำงานเพียงอย่างเดียว ไม่มีโอกาสไปเที่ยวไหนเลยนอกจากตลาดและถนนคนเดินที่เงียบเหงา แม้แต่ใจกเสวยที่ขึ้นชื่อของแม่ฮ่องสอนก็ไม่มีโอกาสได้ลิ้มรส เพราะร้านเปิดขายเฉพาะตอนเช้า ใครมีโอกาสไปสอนในฤดูหนาวคงม่วนกว่านี้



### ลัดฟ้าไปหาเธอ

บุญวัฒนา บุญธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เปิดการจัดการเรียนการสอนหลายวิทยาการ วิทยาการที่ไกลจากเวียงบัวมากที่สุดคือ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ซึ่งเปิดสอนหลายสาขาวิชาโดยใช้หลักสูตรเดียวกับเวียงบัว อาจารย์ที่ไปสอนบางส่วนเป็นอาจารย์ประจำในพื้นที่ แต่บางส่วนเป็นอาจารย์ที่เดินทางไปจากเชียงใหม่ เมื่อบุญนุกได้รับการทาบทามให้ไปสอนวิชาชีววิทยาพื้นฐานให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรที่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จึงต้องรีบหาข้อมูล นั่งรถไปหรือคะ? แค่นึกว่าโค้งเอง ไม่ลำบากอะไรนักหนา มหาวิทยาลัยก็ใจดีมีให้เลือก ระหว่างขับรถไปเองแล้วเบิกค่าน้ำมันเหมาจ่าย 2,500 บาท กับให้นั่งเครื่องบินไปสอนก็ได้ บุญนุกเลือกอย่างหลังคะ เมื่อเลือกแล้ว จนท. ก็เสนอให้จองตั๋วเครื่องบินให้ ประสานงานจองรถรับส่งให้เสร็จ คนสอนก็แค่จัดกระเป๋าให้พร้อม ไปขึ้นรถรับส่งให้ทันเวลาเท่านั้น จะไม่ให้บุญนุกตื่นเต้นได้อย่างไรคะ ปกติก็เดินเท้าไปสอน ดีหน่อยก็ขยับเป็นซีรด์จักรยาน ถ้าราชการมาเกยเพราะฝีมือโบกได้ผลก็นั่งรถชุกอไป มาคราวนี้บินไป มั่นธรรมาดาชะที่ไหนละ

กำหนดการสอนวิชานี้สัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง เนื่องจากสัปดาห์หนึ่งไปสอนแค่วิชาเดียวฝ่ายประสานงานขอประหยัดค่าเครื่องบินด้วยการดับเบิลเวลา ก็ดีนะคะ ช่วยชาติประหยัดค่าใช้จ่าย บุญนุกจึงเลือกเดินทางวันจันทร์ บ่ายแก่ๆ ไปนอนค้าง เช้าวันอังคารตะลุยทำงาน ต่อด้วยวันพุธบ่ายๆ บินกลับเลย ถ้าสัปดาห์ไหนไม่สะดวกที่จะไป จะใช้วิธีการเรียนทางไกลก็ได้คะ วิธีการคือไปที่สำนักวิทยบริการทำการบรรยายที่เวียงบัวแล้วถ่ายทอดไปให้เด็กที่แม่ฮ่องสอนดูทางทีวีเอา แต่บรรยากาศเรียนสดๆ น่าจะได้อารมณ์กว่านะคะ

เครื่องบินที่บินบริการจากเชียงใหม่ไปแม่ฮ่องสอนมีเฉพาะนกแอร์ เมื่อเดือนมิถุนายนปี 53 ใช้เครื่องบิน 33 ที่นั่ง เวลาบิน 45 นาที นับเป็นการนั่งเครื่องบินครั้งแรกของบุญนุกจากเชียงใหม่ไปแม่ฮ่องสอน มีลุ้นคะ เพราะเครื่องลำเล็กจึงบินค่อนข้างต่ำเห็นวิวของป่าเกือบตลอดทาง เมื่อเครื่องส่งผู้โดยสารถึงที่หมายแล้วก็รับผู้โดยสารกลับเชียงใหม่ทันที หลังจากรับกระเป๋าสัมภาระแล้วอันดับแรกพนักงานขับรถของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนก็จะพาอาจารย์ไปแวะซื้ออาหารที่ตลาด เรียกว่า กาดเย็น เป็นแผงลอยที่ขายอาหารสำเร็จรูปเรียงรายกันประมาณ 20 ร้าน มีตั้งแต่ อาหารพื้นเมือง ของกินเล่น เบเกอรี่ไปถึงโรตี่ เลือกซื้อตามสะดวก อย่าคิดอะไรมาก ลืมซื้อไปเถอะคะ ถ้ารสชาติอาหารไม่ถูกปากก็โยนทิ้งไปซะทั้งหมดเรื่อง ถ้ายังไม่หน้าใจจะเดินไปต่อที่ตลาดสดก็อยู่ไม่ไกลกันนัก หรือจะปิดท้ายด้วยการแวะร้านเซเว่นอีกก็ไม่ว่ากัน

บรรยากาศที่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนห่างจากเมืองประมาณ 5 กิโลเมตร สภาพทั่วๆ ไปก็คล้ายๆ กับประเทศหน้าเขาเมื่อ 15 ปีที่แล้ว อากาศยังบริสุทธิ์และค่อนข้างเย็น ถนนโดยทั่วไปเป็นเนินสองข้างทางเป็นต้นไม้ใหญ่เขียวชอุ่ม มีตึกอำนวยการ อาคารเรียนไม่มากนัก มีหอพักนักศึกษา 2 หลัง สนามกีฬา อาคารประกอบต่างๆ และบ้านพักอาจารย์ซึ่งเป็นทาวน์เฮ้าส์ คนที่ไปสอนเป็นครั้งคราวอาจจะได้พักคนเดียวทั้งหลังหรือต้องอยู่ร่วมกับอาจารย์ท่านอื่น ทั้งนี้ต้องแล้วแต่ว่าจะมีใครเดินทางไปสอนวันนั้นมากหรือน้อย ภายในบ้านพักก็มีความสะดวกเท่าๆ กับโรงแรม 4 ดาว คือมีพัดลม แอร์ ทีวี น้ำอุ่น ตู้เย็น ไมโครเวปและจานชามให้ใช้ฟรี ดีๆ เกิดหิวมาฆ่าหรือกาแฟก็มีบริการแต่ต้องจ่ายเงินนะคะ

(อ่านต่อหน้า 2)



บรรณาธิการมหาชัยสาร มศ.ตร บำรุง ศรีนวลปาน  
ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ , นางณัฏฐา นนทโชติ  
พิมพ์จันธิกรร อัคร์ภานา นายทองถพ ปรัชชาชาญ

สวัสดีค่ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์แพกเที่ยง ฉบับวันหยุดสัปดาห์ที่ 23 กันยายน 2553 ตรงกับวัน  
ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ปีชวด

ปลายวันนี้อธิการบดีพร้อมรองฯบริหารและคณะ เดินทางไปร่วมรับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์  
เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ในวโรกาสเสด็จฯ เปิดหอประชุมวชิราลงกรณ เวลา 17.00 น. ณ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คุณศรีนคร นาวารัตน์ แห่งศูนย์วัฒนธรรม ได้รายงานการเตรียมความพร้อมของภารกิจที่ต้อง  
ร่วมในเทศกาลงานเดือนสิบ ประจำปี 2553 ดังนี้ การประกวดแข่งขันกลอนสด จะแข่งขันรอบคัดเลือก  
ในวันที่ 25 กันยายน นี้ เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม โดยผู้จัดได้ส่งหนังสือ  
เชิญไปตามโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดนครฯ และจังหวัดใกล้เคียง ขณะนี้ก็มีตอบรับมาบางส่วนแล้ว

กิจกรรมแข่งขันโนราเยาวยวน จะมีการประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ 30 กันยายน เวลา  
13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม โดยได้ส่งหนังสือเชิญไปตามโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดนคร  
เพื่อเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน ณ เวทีประกวดแข่งขันฯ ที่ทุ่งท่าลาด ในระหว่างวันที่ 2-11 ตุลาคมนี้ คาด  
ว่าจะมีผู้ร่วมแข่งขันคึกคักไม่แพ้เวทีประกวดนางงามแน่นอน

ส่วนกิจกรรมจัดทำหุ้รับ ที่จะไปร่วมขบวนแห่ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม ผู้ที่ประสงค์จะนำ  
ของมาทำบุญให้นำมาใส่ตะกร้าที่เคาน์เตอร์ลงเวลาสำนักงานอธิการบดี ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม นี้  
เชื่อแน่ว่าน้ำใจชาวหน้าเขาจะมาแบบล้นตะกร้าเหมือนปีก่อนๆ

ผศ.บุญวัฒนา บุญธรรม แม้จะจากราชภัฏนครไปหลายปี ก็ยังส่งความคิดถึงมายังสมาชิกด้วย  
บทความสนุก ๆ มาวันนี้มีเรื่องมาเล่าในแบบฉบับของ "บุญบุญ" ให้อ่านม่วนๆ กันอีกครั้ง ติดตามได้ใน  
หน้า 2-3 วันนี้

สำนักวิทยบริการฯ ฝากย้ำถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคน ที่สอบวัดความรู้ความสามารถด้าน  
คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ (Exit Exam) ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 8 ตุลาคม 2553 (ยกเว้นวัน  
เสาร์-อาทิตย์) ณ อาคาร 19 ห้อง 1926 และ 1927 ให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากทางเว็บไซต์ของ  
มหาวิทยาลัย หรือที่ ศูนย์วรรณวิทยา อัครกุล (ด้านคอมพิวเตอร์) ส่วนภาษาอังกฤษ ติดต่อที่ คุณมานิต  
ติสิงห์ ณ อาคาร 19 ชั้น 1 และขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษาประจำสาขาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าสอบ  
กันอย่างพร้อมเพรียง

ปิดท้ายแพกเที่ยงด้วยข้อคิดดีๆ "อย่าใช้เวลาไปกับการวิตกกังวล ในสิ่งที่คุณไม่สามารถทำอะไร  
ได้" สวัสดีค่ะ